

แอ็กซอลตาเปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก พร้อมเปิดตัวโครงการการศึกษาเทคโนโลยี ยั่งยืน



บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้พัฒนา ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ชั้นนำของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น ประกาศเปิดตัวโครงการการศึกษาเทคโนโลยียั่งยืนโดยแอ็กซอลตาในประเทศจีน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้การศึกษานานาชาติ และถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมแรกในประเทศจีนนับตั้งแต่บริษัทแยกตัวเป็นอิสระ



ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็กซอลตา นายชาร์ลี เซฟเวอร์ กล่าวว่า “ที่แอ็กซอลตา เราตระหนักดีว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวและการศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของชาติ ทั้งในเชิงพาณิชย์และต่อชุมชน ทั้งนี้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเราจำเป็นต้องอาศัยการวิจัยที่ดีที่สุดและนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของวงการ ซึ่งหลายคนเหล่านั้นก็คือบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนนั่นเอง และด้วยตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้เราจึงกระตือรือร้นที่จะลงทุนในการสร้างผู้นำและนักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต เรามีความมั่นใจว่าการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นของเราจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ประเทศจีนและประเทศต่างๆ เติบโตอย่างยั่งยืน”

โครงการการศึกษาเทคโนโลยียั่งยืนของแอ็กซอลตา จะสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยียั่งยืน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีแว้วได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศการทำงานระดับโลกอย่างใกล้ชิด และส่วนหนึ่งของโครงการในประเทศจีนนี้ แอ็กซอลตาจะมอบทุนให้แก่นักศึกษาในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยนักวิทยาศาสตร์ของแอ็กซอลตาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้ Axalta University Open Day ตามมหาวิทยาลัย และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดโปรแกรมสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสเข้าเป็นนักศึกษาฝึกงานที่แอ็กซอลตาเพื่อสัมผัสประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ และได้พบกับสายผลิตภัณฑ์อันทันสมัยของบริษัทก่อนใคร รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน

ในพิธีตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งใหม่ของแอ็กซอลตา นายเซฟเวอร์ มีโอกาสได้

ทั้กทายนักศึกษ 7 คนจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ซึ่งเคยได้รับทุนการศึกษาจากแอ้กซอลตาในปีที่ผ่านมาอีก
ด้วย

นายเซฟเวอร์ กล่าวอีกว่า “ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดตัวโครงการการศึกษาเทคโนโลยียั่งยืนในวันเปิด
สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งใหม่ของเราในวันนี้ ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลยิ่ง เพราะตรงกับวันฉลองครบรอบ 30 ปีที่แอ้กซอลตาเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศจีน “เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเรา พนักงานและชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเราทั้งในประเทศจีนและภูมิภาค สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเราในภูมิภาคจะรองรับการเติบโตของธุรกิจของเรา โดยมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานของเรา ทั้งนี้โปรแกรมการศึกษาของเราจะสนับสนุนนักศึกษาที่มีแวว เพื่อพัฒนาด้านวิชาการของพวกเขา เพื่อที่ในวันหนึ่ง พวกเขาจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจีนในอนาคต”

นายซู ชินหยวน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตง (Shanghai Jiaotong University) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แอ้กซอลตาเป็นพันธมิตรผ่านโครงการการศึกษา กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อบริษัทแอ้กซอลตาที่ได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาและมหาวิทยาลัยของเรา ทั้งนี้เรามีความกระตือรือร้นที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับแอ้กซอลตา ซึ่งเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยียั่งยืนที่ได้ดำเนินการโครงการศึกษานี้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมในประเทศจีนเพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราในอนาคต”